



Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng



Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và đại biểu dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Bình, ngày 21 - 22/7/2022.

Ảnh: THANH TÂM

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng thời gian qua được cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh chú trọng triển khai với nhiều đổi mới, sáng tạo, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Theo đồng chí Tô Sỹ Chức, Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh thời gian qua được đổi mới, sáng tạo theo hướng đầy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó hình thức học tập trực tuyến được ứng dụng rộng rãi ở

các cấp tới những nơi có đủ điều kiện kết nối. Hình thức này không chỉ mở rộng đối tượng tham gia mà còn tiết kiệm đáng kể về thời gian, kinh phí, phù hợp với xu thế phát triển của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 góp phần đưa nhanh các nghị quyết vào cuộc sống. Việc đôn đốc, kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới cũng thuận tiện hơn. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức thành công việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX bằng hình thức trực

tuyến với 178 điểm cầu trong tỉnh và tổ chức tiếp sóng nhiều hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề lớn của trung ương tới các điểm cầu cơ sở, gần đây nhất là kết nối hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với 303 điểm cầu và trên 32.000 cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh tham gia học tập. So với các hội nghị tiếp sóng trước đây thì số lượng điểm cầu và cán bộ, đảng viên tham gia học tập ngày càng được mở rộng.

(Xem tiếp trang 3)
ĐÀO QUYÊN

Thái Bình có 7 đại biểu dự hội nghị tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc

Sáng ngày 11/9, Hội Nông dân tỉnh tổ chức gặp mặt 7 đại biểu là hội viên nông dân tiêu biểu đi dự hội nghị tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017 - 2022, tại Thủ đô Hà Nội.

Tham dự hội nghị có 300 đại biểu là những nông dân tiêu biểu trong thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" giai đoạn 2017 - 2022. Tỉnh Thái Bình vinh dự có 7 đại biểu được hội nông dân các cấp bình chọn; các đại biểu chủ yếu phát triển kinh tế trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh phân bón, máy nông nghiệp... Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được tham dự diễn đàn nông dân quốc gia lần thứ VII.

Thông qua hội nghị, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kịp thời biểu



Những hội viên nông dân tiêu biểu của tỉnh Thái Bình đi dự hội nghị tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI.

dương, khen thưởng những hội viên tiêu biểu trong cả nước đồng thời gắn kết hội viên với tổ chức hội, góp phần

hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ mà tổ chức hội đã đề ra.

TIẾN DAT

Cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản

Theo kết quả quan trắc môi trường vùng nuôi cá lồng trên sông, vùng nuôi ngao bãi triều và khu vực nuôi hàu ngày 5/9 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường), cơ bản các thông số nằm trong ngưỡng cho phép.

Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Thái Bình, từ

ngày 8 - 16/9, nhiệt độ dao động từ 24 - 32°C, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, mực nước sông có xu thế lên cao làm các chỉ số môi trường biến động ảnh hưởng đến sinh trưởng của thủy sản nuôi. Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đề nghị các hộ nuôi cá lồng, nuôi hàu thường xuyên vệ sinh lồng bè, vớt rác xung quanh khu vực nuôi, treo túi

vôi xung quanh lồng bè để diệt khuẩn, làm sạch nước. Đối với vùng ngao bãi triều, thường xuyên tiến hành vệ sinh vẩy lưới tạo sự thông thoáng cho nước triều lên xuống cung cấp thức ăn cho ngao, san bằng các vũng trũng đọng nước trên mặt bãi tránh nhiệt độ tăng cao cục bộ gây chết ngao nuôi.

NGÂN HUỖN

Bồi dưỡng chính trị và triển khai thực hiện chương trình môn Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chính trị và triển khai thực hiện chương trình môn Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10 năm học 2022 - 2023 cho cán bộ quản lý và giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, môn Kinh tế và pháp luật lớp 10.



Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10 được triển khai dạy và học từ năm học 2022 - 2023.

Buổi sáng, các đại biểu nghe đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị Trung ương 4, 5 khóa VIII; học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa; chuyển đề năm 2022 của tỉnh "Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc". Đồng thời, các đại biểu được thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tình hình thời sự trong nước và quốc tế nổi bật 6 tháng đầu năm 2022.

Buổi chiều, Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn những nội dung cơ bản trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình môn Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10. Đây là môn học nằm trong chương trình GDPT mới được triển khai ở lớp 10 từ năm học 2022 - 2023 bao gồm 70 tiết trong 35 tuần, trong đó nội dung giáo dục kinh tế có thời lượng 45%, giáo dục pháp luật thời lượng 45%, 10% còn lại dành cho các hoạt động đánh giá định kỳ.

ĐẶNG ANH

Tặng quà học sinh khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(Xem tin trang 4)



Lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cùng đại diện nhóm thiện nguyện Tâm Sen trao quà cho các em học sinh.

Đẩy mạnh chương trình 1 triệu sáng kiến

(Xem trang 2)



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý.

Ảnh: NGỌC LINH

QUỠNH PHỤ

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân

(Xem trang 3)